
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 696  —  447. mál.

Fyrirspurn

til utanríkisráðherra um flutning bandaríska sendiráðsins í Reykjavík.

Frá Merði Árnasyni.

1. Telur ráðherra heppilegt að bandaríska sendiráðið í Reykjavík sé í grónu íbúðarhverfi?
2. Hafa farið fram viðræður um flutning sendiráðsins?


